

MiC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	60110271
Date :	Page :	No :
26 มี.ค. 2560	16	

เกษตรกรเขต 2 จัดงานรณรงค์ ควบคุมศัตรูย่อย 28 มี.ค.นี้ที่ราชบุรี

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ย่อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศ โดยจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกย่อยประมาณ 185,252 ไร่ มีปริมาณย่อยส่งเข้าหีบประมาณ 1,486,802 ตัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดสถานการณ์ภัยแล้งติดต่อกันมา 3 ปี ทำให้เกิดปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูย่อยเข้าทำลายผลผลิตย่อยได้รับความเสียหาย กระทบต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร โดย

เฉพาะในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งในปี 2559 ได้เกิดการระบาดของด้งแตนไฮโรไกลอส (ด้งแตนข้าว) กัดกินใบย่อยคิดเป็นพื้นที่ระบาดรวม 2,300 ไร่ และยังพบการระบาดของหนอนกอและด้วงหนวดยาวในพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ กัดกินยอดย่อยและลำต้นย่อย ทำให้ย่อยไม่สามารถเจริญเติบโตได้และตายในที่สุด ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 200 ราย

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด

สุพรรณบุรี จึงได้กำหนดจัดงาน “วันรณรงค์ควบคุมศัตรูย่อย” ขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ แปลงย่อยของเกษตรกร หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้รู้จักการป้องกันและกำจัดศัตรูย่อยอย่างถูกวิธี และส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราเมตตาไรเซียม ควบคุมด้วงหนวดยาวย่อยเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีและเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกร

นายสมคิด เถลิ้มเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา

พืชจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการเสวนา เรื่องสถานการณ์การผลิตย่อยและน้ำตาลปี 2560/2561 และมีจุดเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ โรคและแมลงศัตรูย่อยที่สำคัญการควบคุมศัตรูย่อยแบบผสมผสาน พันธุ์ย่อยที่น่าสนใจ และการแปรรูปด้วงหนวดยาว จึงขอเชิญเกษตรกร

ผู้ปลูกย่อยหรือประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035-481127 ในทุกวันเวลาราชการ.